

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 31.55 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 31.40 – 31.60 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.55 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.60 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.40 - 31.60 บาท

* นายสุรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มแข็งค่า จากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนที่ออกมาต่ำกว่าตลาดคาด เริ่มจากฝั่งสหรัฐยอดค้าปลีก (Retail Sales) ในเดือนเมษายน หดตัว 0.2% สวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะ ขยายตัว 0.2% พร้อมกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) ที่ปรับลดลง 0.5% จากเดือนก่อนหน้า

* นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐ ส่งผลให้ทิศทางตลาดบอนด์ยีลด์สหรัฐที่ตอบรับในเชิงลบปัจจุบันบอนด์ยีลด์ตั้งแต่ 2 ปีไปจนถึง10ปี ปรับลดลง แต่หากเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวดีและธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าจะไม่ปรับลดดอกเบี้ยก็อาจทำให้บอนด์ยีลด์ปรับตัวขึ้นได้

* ขณะที่ปัจจัยบวกฝั่งสหรัฐ ตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้เปิดบวก เนื่องจาก ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐจะเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บภาษีต่อรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าออกไป 6 เดือน

* ด้านตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งจีน ออกมาแยกว่าตลาดคาดโดยยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment) ขยายตัวเพียง 6.1% ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เติบโตเพียง 7.2% และยอดการผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) เพิ่มขึ้นเพียง 5.4%

* อย่างไรก็ตาม คาดว่าค่าเงินบาทระยะนี้ยังคงแข็งค่า เนื่องจากประเด็นทางการเมืองที่มีทิศทางเริ่มชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติเลือกพักเงินในบอนด์ไทย วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 7,669.88 ล้านบาท เนื่องจากบาทถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อเทียบกับค่าเงินเอเชียอื่นๆ รวมถึงประเด็น MSCI ที่คาดว่านักลงทุนจะเข้ามาเก็งกำไรค่าเงินบาทในระยะนี้

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.54 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.56

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -847.69 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 7,669.88 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.543 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้